

WHY?

BAKIT?

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za



WHY ?

**On earth they say:
"Laid aside by illness."
In heaven they say:
"Called aside for stillness."**

Sa mundo sinabi nila:
"Itinabi ng karamdaman."
Sinabi nila sa langit:
"Tinawag para tumahimik."

Bakit ako nagdurusa sa sakit na ito? Ito ang katanungang madalas nating tanungin pagdating ng karamdaman, o kapag nangyari ang isang aksidente, o dumating ang kaguluhan.

1. Sinabi ng Diyos, "huminto ka at alamin mo na ako ang Diyos" Mga Awit 46:10 Sa mga gawain ng ating buhay na abalang bihira nating bigyan ng pagkakataon ang Diyos na makausap tayo. Ang aming buhay ay naging "buong" ganap na walang lugar para sa Diyos. Sa isang oras ng kalungkutan at gulo ay kinausap ng Diyos si Jacob. Nagising siya at sinabi, "Narito ang Panginoon! Narito siya sa lugar na ito, at hindi ko alam ito." Genesis 28:16. Sa oras ng pagdurusa at pagdurusa ay naroroon ang Diyos upang makipag-usap sa atin.

2. Ang sakit ay maaaring maging disiplina ng Diyos sa atin "Maligaya ang tao na itinutuwid ng Diyos. Huwag kayong magalit kapag pinagsabihan ka Niya " Job 5:17. "At ang maliit at pansamantalang kaguluhan na dinaranas natin ay magdadala sa atin ng isang napakalaking at walang hanggang kaluwalhatian, higit na higit sa kaguluhan." 2 Corinto 4:17. Kaya't sinabihan tayo na "Isaalang-alang ang ating sarili na masuwerte kapag ang lahat ng uri ng mga pagsubok ay dumating sa atin (o kaguluhan)." Santiago 1: 2. "Kahit sa pagdurusa ko ay naaliw ako sapagkat ang pangako mo ang nagbibigay buhay sa akin." Mga Awit 119: 50. "Napuno ako ng problema at pagkabalisa, ngunit ang iyong mga utos ay nagbibigay sa akin ng kagalakan." Mga Awit 119: 143.

3. Ang sakit ay nagbibigay ng isang pagkakataon upang makita ang kapangyarihan ng Diyos na gumagana. Nang tanungin ng mga alagad ni Jesus ang tungkol sa pagkabulag

ng isang tao, "Guro, kaninong kasalanan ang naging dahilan upang siya ay ipanganak na bulag? Pag-aari ba niya o kasalanan ng kanyang mga magulang? " Sumagot si Jesus, "Ang kanyang pagkabulag ay walang kinalaman sa kanyang mga kasalanan o kasalanan ng kanyang mga magulang. Siya ay bulag upang **ang kapangyarihan ng Diyos ay makita na gumana sa kanya.**" Juan 9: 2-3. Kung gayon, ang karamdaman o pagsubok na ito ay nagbibigay ng isang pagkakataon upang makita kung paano sinasagot ng Diyos ang panalangin. **Ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay totoo.** Maaari tayong lumapit sa Diyos sa panalangin. Siya ang aming Katulong at Kaibigan. Naririnig Niya ang ating sigaw at maaaring ibigay sa atin ang Kanyang tulong. Ang hinihiling Niya lamang ay **maniwala** tayo. "Posible ang lahat para sa taong may pananampalataya." Marcos 9:23.

Kung gayon, ano ang kalooban ng Diyos para sa akin sa sakit na ito?

1. **Siguraduhin ang tamang relasyon sa Diyos** . Ipagtapat at itabi ang lahat ng kasalanan.

"Ngunit kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, tutuparin Niya ang Kanyang pangako at gagawin ang tama: patatawarin Niya tayo ng ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng ating maling gawain." 1 Juan 1: 9.

Makahanap ng kapayapaan sa Diyos sa pag-alam na ang iyong mga kasalanan ay pinatawad. "Ngayon na tayo ay nabigyan ng tama sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo." ROM. 5: 1. **Magkaroon ng kapayapaan ng isip** . "Kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo; ito ang aking sariling kapayapaan na ibinibigay ko sa iyo. Hindi

ko ito ibinibigay tulad ng pagbibigay ng mundo. Huwag magalala at mapataob; Huwag kang matakot." Juan 14:27.

2. **Maaari kang manalangin sa Diyos sa oras ng iyong pangangailangan**. Sinabi niya: "Tumawag ka sa akin kapag dumating ang kaguluhan; Ililigtas kita, at pupurihin mo ako. " Mga Awit 50:15. "Magtiwala tayo, kung gayon, at lapitan ang trono ng Diyos, kung saan mayroong biyaya. Dito tatanggap tayo ng awa at makakahanap ng biyaya upang matulungan tayo sa oras na kailangan natin ito. " Hebreo 4:16.

3. **Maaari kang umasa sa mga pangako ni God na hindi nabigo**. Sinabi Niya, "Hindi kita iiwan kailanman; Hindi kita kailanman iiwan. " Hebreo 13: 5. "Huwag kang matakot - ililigtas kita. Tinawag kita ayon sa iyong pangalan - ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, ako ay sasaiyo; hindi ka malalampasan ng iyong mga kaguluhan. Ang matitinding pagsubok ay darating hindi ka saktan. " Isaias 43: 1-2. "Ang mabuting tao ay nagdurusa ng maraming mga problema, ngunit iniligtas siya ng Panginoon mula sa kanilang lahat." Mga Awit 34:19. "Ibigay ang inyong sarili sa Panginoon; magtiwala sa Kanya, at tutulungan ka Niya. " Mga Awit 37: 5. "Ikaw, Panginoon, magbigay ng sakdal na kapayapaan sa mga nanatiling matatag sa kanilang hangarin at nagtiwala sa iyo." Isaias 26: 3.

4. **Huwag mawalan ng pag - asa** "Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig; Kilala ko sila, at sinusundan nila ako. At hindi sila mamamatay kailanman. Walang sinumang maaaring agawin ang mga ito palayo sa akin. " Juan 10: 27-29. "Ang Panginoon ang aking pastor; Nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Kahit dumaan ako sa pinakamalalim na

kadiliman, hindi ako matatakot, Panginoon, **sapagkat ikaw ay kasama ko** " (Mga Awit 23: 1-4)



Maaari ko bang hilingin sa Diyos na pagalingin ako?

Hinihimok tayo ng Bibliya na humingi ng paggaling. "Malalaking pulutong ang nagsilapit sa Kanya, dinala ang mga pilay, bulag, pilay, pipi, at maraming iba pang mga maysakit, na inilagay nila sa paanan ni Jesus; at pinagaling Niya sila. " Mateo 15:30. "Pinapatawad niya ang lahat ng aking mga kasalanan at pinagagaling ang lahat ng aking mga sakit." Mga Awit 103: 3.

Ang gawain ni Hesus ay nagpakita ng kalooban ng Diyos na magpagaling. "Paikot-ikot si Jesus sa pagbisita sa lahat ng mga bayan at nayon. Nagturo siya sa mga sinagoga, ipinangaral ang Mabuting Balita tungkol sa Kaharian, at pinagaling ang mga tao sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. " Mateo 9:35. Basahin ang Mateo 4: 23-24; Mateo 8: 16-17; 11: 5; Lucas 10: 9.

Ang pagdurusa at kamatayan ni Kristo ay nagbigay ng paggaling sa sangkatauhan. "Ngunit dahil sa ating mga kasalanan Siya ay nasugatan, binugbog dahil sa kasamaang ginawa natin. Gumagaling tayo sa parusa na

Kanyang pinagdusahan at ginaling sa mga hampas na kanyang tinanggap. "Isaias 53: 5. "Pinatalsik ni Jesus ang mga masasamang espiritu sa isang salita at pinagaling ang lahat ng mga may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propetang si Isaias, "Siya mismo ang kumuha ng ating karamdaman at dinala ang ating mga karamdaman." Mateo 8: 16-17. Ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nangangahulugang Siya ay isang buhay na Tagapagligtas, na maipagpatuloy ang Kanyang ministryo sa pagpapagaling. "Si Jesucristo ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman." Hebreo 13: 8. "Pinagaling ka ni Jesucristo." Gawa 9:34 ; Gawa 3:16; Mga Gawa 5:16.



Healing through
Jesus' life;

Healing through
Jesus' death.

**FEAR NOT,
ONLY BELIEVE.**



"Posible ang lahat para sa taong may pananampalataya".

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatang ang Diyos sa iyo, at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikan, mga libro, at tract ng Ebanghelyo sa higit sa 540 mga wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :

ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)